

## บทที่ 16

## ความเชื่อ และ ความรอดพ้น

เป้าหมาย - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงความหมายของ "ความเชื่อ" และ "ความรอดพ้น" ว่าทั้ง 2 คำนี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

อรรถกถา - ความเชื่อ คือประตู หรือ ทาง ที่นำไปสู่ความรอด และ โดยความเชื่อนี้เอง ที่ทำให้เรามีหลักประกัน ในความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานแก่เรา

ข้อพระคัมภีร์ - เอเฟซัส 2/8-10 โรม 1/16

ความเชื่อ - บางครั้ง เราพยายามจะให้คำนี้เข้าใจง่ายขึ้น หลายนคนจึง เพิ่มคำว่า "ไว้วางใจ" ลงไปช่วย มักจะกล่าวรวมกันว่า "เชื่อและไว้วางใจ" ความเชื่อที่ถูกต้อง ไม่เป็นแค่เพียงความเชื่อ ทางด้านความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น แต่เป็นการยอมรับ และเชื่อฟังพระเจ้า ยอมมอบถวายชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำ และการควบคุมของพระเจ้าอย่างหมดสิ้น

ความรอด - คำนี้เกี่ยวข้องกับ การรอดพ้น ทั้งทางฝ่ายจิตวิญญาณ และร่างกาย เช่น

ก. ช่วยให้ออกจากศัตรู และคนชั่วร้าย สดุดี 57/40  
59/2, 106/4

ข. ช่วยให้ออกจากความบาป และภัยโทษความบาป  
สดุดี 79/9, 69/13, 51/12

ค. คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม มุ่งไปที่พระเยซูคริสต์ หรือ พระมาซีฮา ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้ออก

ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ใหม่

ก. ช่วยให้ออกจากอำนาจของความผิดบาป

มธ.1/21, กจ.4/12, ฮบ.2/10, 5/9

ข. เป็นของประทาน ที่พระเจ้าประทานให้เปล่า ๆ แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้รับจะต้องกลับใจใหม่ หันหลังให้ความผิดบาป และเชื่อไว้วางใจ ในพระเยซูคริสต์ ยธ. 3/16, ฮร. 2/3

เงื่อนไขของความรอด

แม้ว่าความรอด จะเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้เปล่า ๆ แต่ก็มีเงื่อนไข ที่มนุษย์ต้องทำ ดังนี้

ก. โดยการยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

1 คธ. 4/15

ข. โดยการยอมรับพระเยซูคริสต์ ยธ. 1/12

ค. โดยการกลับใจใหม่ กจ. 2/38

ง. โดยการยอมรับว่า พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะพบความรอดได้ ยธ. 14/6, กจ. 4/12

จ. เชื่อและไว้วางใจ ในพระเยซูคริสต์ รม. 1/12

ฉ. ถวายตัวต่อพระเจ้า ยอมให้พระองค์พิทักษ์รักษาเราไว้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 1 ปต. 1/5

ความรอดและความผิดบาปหลังจากได้รับความรอด

ถ้าคนใด เข้าใจว่าตนได้รับความรอดแล้ว แต่ยังคงอยู่ในความผิดบาป ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ก็น่าสงสัยว่า ผู้นั้นเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงหรือไม่เพียงไร

พระธรรม 1 โยฮัน 5/18-19 บอกเราว่า

"เราต่างรู้จักกันอยู่แล้วว่า ผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้า ย่อมไม่หมกหมุ่นอยู่กับการทำบาป ทั้งนี้เพราะพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ ได้ทรงปกป้องคุ้มครอง มิให้พญามารอาจเอื้อม กล่าวกลายเขาได้"

ความรอด คือการประมวลเอา 1. ความรักของพระเจ้า 2. การยอมเราเป็นบุตร 3. พระกรุณาคุณของพระเจ้า 4. การอภัยโทษบาป 5. การทรงไถ่ให้เป็นไทจากอำนาจบาป 6. ความ

ชอบธรรม 7. ชีวิตนิรันดร ทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกัน  
ภายใต้ คำว่า "ความรอด"

ข้อทอ้งจำ พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลาย  
จงประพฤติให้บริสุทธิ์ พร้อมทุกประการ อธ. 1/15

ข้อควรจำ ความรอดเป็นของประทาน ที่พระเจ้าประทานให้เปล่า ๆ  
แต่พระเจ้าทรงยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  
เข้ามาทนทุกข์ทรมารในโลกนี้ และยอมสิ้นพระชนม์บนไม้  
กางเขนเพื่อเรา ฟรีสำหรับเรา แต่ไม่ใช่ฟรีสำหรับพระเจ้า

ภาคปฏิบัติ ขอให้นักศึกษาสำรวจตนเอง ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ท่านอยากมีประสบการณ์ ความยินดีในความรอด และการ  
อภัยโทษของพระเจ้าหรือไม่ ?

2. ถ้าท่านมีอันเป็นไป ต้องถึงแก่ชีวิต จิตวิญญาณของท่าน ได้รับความ  
รอดพ้น แล้วหรือยัง ?

ถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว และแน่ใจในความรอดของท่าน ก็ขอ  
ให้ท่าน ใช้เวลาสักครู่หนึ่งอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า